

Số: **363** /GT-MIE-TCKT  
V/v giải trình chênh lệch số liệu BCTC  
trước và sau kiểm toán

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã công bố thông tin;

Căn cứ Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) giải trình bổ sung về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính như sau:

### **I. Báo cáo tài chính công ty Mẹ**

#### **I.1 Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

1. Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Tổng công ty đang tiến hành quyết toán công tác cổ phần hóa nên chưa có Biên bản bàn giao số liệu kế toán từ công ty TNHH NN MTV sang Công ty cổ phần.

2. Không đưa ra ý kiến về việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác vì không có giá giao dịch trên thị trường cho các khoản đầu tư này và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý dựa trên việc sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

#### **I.2 Giải trình:**

1. Tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính, Tổng công ty đã hoàn thành hồ sơ quyết toán Cổ phần hóa và trình Bộ Công thương phê duyệt. Sau khi được Bộ Công thương phê duyệt, Tổng công ty sẽ tiến hành bàn giao và điều chỉnh số liệu.

2. Các khoản đầu tư của Tổng công ty hầu hết đều không có giao dịch trên thị trường, vì vậy Tổng công ty không thể cung cấp giá trị hợp lý cho kiểm toán viên.

### **II. Báo cáo tài chính hợp nhất**

#### **II.1 Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Toàn bộ ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán hợp nhất đều là các vấn đề có liên quan đến các công ty con của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Chưa có tài liệu để ghi nhận Phần lãi, lỗ trong kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố Địa ốc Hoàng Gia (là đơn vị do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội đồng sáng lập và sở hữu 2,149% vốn Điều lệ) vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất cho giai đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP.

